

ด่วนที่สุด

ที่ อย ๐๐๑๗.๑/๙๑๕๖



สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๖



เรื่อง การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร ๐๓๐๕/ว๖๒๓๗
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

๒. สารของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ประธานกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดให้วันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี เป็น
“วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” และจัดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคทั่วประเทศ จึงแจ้งให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด เผยแพร่สารของรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครอง
ผู้บริโภคไทย ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้รับทราบข่าวสารด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของท่าน
ได้รับทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ เพชรยวน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เร่งส่งกลับให้จังหวัด

- เพื่อโปรดพิจารณา

- จังหวัดกาญจน์ ๓๐๘/๒๕๖๖ ๖๖
๓๐๘ ผู้บริโภค

- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ให้บุคลากรทราบ

- ทรัพย์สิน/ประชาสัมพันธ์
1 พอ ๖๖

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

โทร. ๐-๓๕๓๔-๕๖๘๘๙

ผู้ประสานงาน : นายชินนทร์ สิทธิ

กิตติคุณ

“อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ นำเที่ยว นำอยู่ นำลงทุน”

1 พ.ค. ๖๖



สาร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)

ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

.....

ในโอกาสวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ นี้ ผมในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนในฐานะผู้บริโภคทุกท่าน

จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะมิติด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะต้องมีความเท่าทันต่อเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือบริการ และกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อป้องกันปัญหาการถูกละเมิดสิทธิที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในสิทธิผู้บริโภคของพี่น้องประชาชน จึงมุ่งเน้นให้หน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนกลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ดำเนินงานเชิงรุกในการดูแลประชาชน โดยการพัฒนากฎหมายให้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิในพื้นที่ การส่งเสริมความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทันต่อเหตุการณ์ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เป็นการสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการบริโภคที่ยั่งยืน ผมและ สคบ. พร้อมทั้งจะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม ขอให้ผู้บริโภคทุกท่านตระหนักในสิทธิของตน และร่วมกันแสดงพลังผู้บริโภคที่เข้มแข็ง ผู้ประกอบธุรกิจได้ประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่ยุติธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป



(นายอนุชา นาคาศัย)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค